

หมอบางข้างตอบ : วันลาอีก 1



บทความโดย : คุณลัดดา เตมีย์
ผู้อำนวยการงานที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
อีเมล : info@hrcenter.co.th

Q.

บริษัทมีวันลาให้พนักงานปีละ 5 วัน พนักงานได้ใช้สิทธิไปแล้ว 2 วัน เหลือสิทธิอีกเพียง 3 วันและจะขอใช้หมดทีเดียวทั้ง 3 วัน อีกทั้งยังจะขอใช้พักร้อนของปีถัดไปล่วงหน้าอีก 2 วัน รวมเป็น 5 วัน แต่หัวหน้างานไม่ยอมให้ลา จะไม่อนุญาต ให้ลาได้หรือไม่ พนักงานคนดังกล่าวได้ใช้สิทธิพักร้อนของปีนี้ไปหมดแล้วด้วย

A.

เรื่องนี้ก็ต้องดูเหตุผลของการลาว่าเข้าข่ายตามระเบียบของบริษัทหรือไม่ และมีความจำเป็นขนาดไหนต้องใช้วันลาทั้งหมดทีเดียว 5 วันเลยหรือไม่ และในช่วงที่พนักงานขอลาจะทำให้กระทบกับการทำงานหรือไม่อย่างไร

ก่อนอื่นลองคุยกับหัวหน้างานของพนักงานดูว่าเหตุผลที่เขาไม่ยอมให้ลาเป็นเพราะอะไรและดูเงื่อนไขของระเบียบการลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ประกอบกันด้วย โดยขอแยกตอบเป็นประเด็นให้พิจารณา ดังนี้

ถ้าเป็นเพราะจะกระทบกับงาน และพนักงานก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องลา ก็เป็นสิทธิของหัวหน้างานที่จะไม่อนุมัติก็ได้ ถ้าการลาของพนักงานกระทบกับงานแต่พนักงานมีความจำเป็นต้องลา (ความจำเป็นในที่นี้ให้ดูจากเงื่อนไขของระเบียบการลา หรือถ้าไม่ได้เขียนไว้ละเอียดยกให้ดูหลักที่ปฏิบัติต่อกันมา) กรณีนี้ก็ให้พนักงานเสนอพนักงานคนอื่นที่พอจะทำงานแทนเขาได้ แต่หัวหน้างานก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะค่ะ ถ้ามีคนทำงานแทนก็ให้ลาได้ตามจำนวนวันที่เหมาะสม อาจจะไม่จำเป็นต้องลาถึง 5 วัน

กรณีพนักงานขอใช้วันลาพักร้อนล่วงหน้าของปีถัดไปกรณีนี้ก็แล้วแต่หลักปฏิบัติของบริษัทว่าเคยมีการให้หรือไม่ แต่โดยทั่วไปก็ไม่มีใครเขาให้กันล่วงหน้าหรอกค่ะ ยกเว้นสิทธิใหม่กำลังจะเกิดในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และพนักงานก็มีความจำเป็นต้องใช้วันลาจริงๆ เท่านั้น

อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราควรอธิบายให้พนักงานทราบเพิ่มเติมก็คือว่าถึงแม้บริษัทจะจัดวันลาให้โดยเฉพาะ วันลาบางประเภท เช่น ลาภิกษาป่วยไม่ได้หมายความว่าพนักงานต้องใช้สิทธิลาให้หมดเพราะลาภิกษาและลาป่วยโดยทั่วไปบริษัทกำหนดให้ลาเฉพาะที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น ดังนั้นหลายบริษัทจึงนำวันลาเหล่านี้มาคิดรวมอยู่ในคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย โดยใช้หลักเหตุผลว่าคนที่มาทำงาน โดยไม่ขาดลามาสายบ่อย ๆ ก็ควรจะได้คะแนนในส่วนนี้มากกว่าคนที่ขาดลามาสายบ่อย ๆ เรื่องนี้อย่าคิดว่าพนักงานจะเข้าใจทุกคนนะค่ะ